

# ชี้ ! การศึกษาไทย ล้นหลักสูตรทันสมัย แต่ไม่โดนใจบริษัท

เมื่อ 2008-03-01 00:26:10

แม้ว่าการทางการศึกษาไทยนาที่นี้จะเปี่ยมไปด้วยทางเลือกโดยมหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เร่งแข่งขันผลิตหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมารองรับนักศึกษาที่จริง แต่ทว่าความใหม่สดและความหลากหลายดังกล่าวที่เราเห็นนั้นก็กลับไม่ใช่ตัวชี้วัดถึงความเป็นคุณภาพในตัวบัณฑิตและการรองรับของตลาดองค์กรเอกชน ตายตัว แล้วอาการเตะฝุ่นก็หวนกลับมาบรรจบยังฝ่าเท้าบัณฑิตให้ได้เปื้อนกันอีกเหมือนเคย

“ดร.สุเมธ เข้มมนุ่น” เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน-ความท้าทายและโอกาสสำหรับการศึกษาลงขั้นพื้นฐานในเอเชีย ที่โรงแรมสยามซิตี้

โดยมีนายบรูโน ลาฟอรต์ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนามนุษย์ของสถาบันธนาคาร โลก และนักการศึกษาจาก 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม จำนวน 100 คนเข้าร่วมงานว่า การประชุมนี้ ธนาคาร โลกเป็นผู้จัด โปรแกรมฝึกอบรมเป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคมนี้

ซึ่งเป็นการอบรมเรื่องที่สุดคล้องกับสภาพของระบบการศึกษาลงขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน และแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปีของ สกอ. โดยมุ่งกระตุ้นการพัฒนาทักษะแต่ละบุคคลให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

“นายบรูโน” กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจโลกเป็นฐานความรู้มากขึ้น แรงงานรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องปรับตัวมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้ให้ประเทศต่างๆ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้มีการขยายความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

“ชุมพล พรประภา” ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีอาจารย์และนักการศึกษาจำนวนมากที่ไม่ยอมรับแนวคิดการผลิตบัณฑิตเพื่อสนองต่อภาคธุรกิจหรือตลาดแรงงาน ยังคงผลิตบัณฑิตตามแนวทางเดิมๆ ปัญหาขณะนี้คือนิสิต นักศึกษายังหนีเรียน 30% ต่อสัปดาห์ เด็กไทยอ่านภาษาไทย เขียนเรียงความ ย่อความได้ 26% ที่เหลือ 74% สอบตก แต่ยังไม่ปรับกระบวนการเรียนการสอน ได้แต่โทษกันไปมาระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจที่รับบัณฑิตเข้างานแต่ทำงานไม่ได้

"เอกชนหลายหน่วยงานต้องตั้งสถาบันฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรเอง เช่น โรงแรมเครือดุสิตธานี บริษัทเครือซีพี ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น บริษัทโตโยต้า ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า การศึกษาไม่สนองตอบภาคแรงงาน ทางออกคือ ทุกภาคส่วนควรร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี อาจารย์ และนักศึกษา และต้องปรับปรุงระบบแนะแนวของมหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวการเรียนและการมีงานทำของนิสิต นักศึกษาให้ดีกว่านี้" นายชุมพล กล่าว